



เมาไม่ขับแจกเหรียญ ลดอุบัติเหตุรถจีน

วันนี้มีข่าวมูลนิธิเมาไม่ขับจับมือปอ-เด็กตั้งลดอุบัติเหตุรถจีนเมาไม่ขับ มอบเหรียญปีเซี่ยะสัปดาห์เทมกสนนำโชคเดือนสติไม่ประมาท

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนกำลังจะเวียนมาถึงในวันที่ 26-28 มกราคม 2560 ถือเป็นช่วงอันตรายอีกช่วงหนึ่งที่มีคนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีนปี 2559 มีคนไทยเสียชีวิต 187 คนบาดเจ็บ 10,768 คนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมกรมการเมาแล้วขับ ขับเร็ว

มูลนิธิเมาไม่ขับจึงได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาคีรัฐภาคเอกชนจัดทำโครงการตรุษจีนเมาไม่ขับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่อย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตือนสติผู้ขับขี่

นอกจากนี้มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับมูลนิธิปอ-เด็กตั้ง บมจ. วิริยะประกันภัย และ สสจ. จัดทำเหรียญเทพปีเซี่ยะ จำนวน 19,999 เหรียญแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลและป้องกันไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดย

เหรียญปีเซี่ยะจะเป็นรูปทรงกลมขนาด 3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน "จีนฟูจีนเจียยู่อี่ จีนนีฮาดไซ" และข้อความภาษาไทย "มั่งมี ศรีสุข โชคลากเงินทองปีใหม่ขอให้ร่ำรวยปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง"

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งน่ยยี่) ปลุกเสกเหรียญปีเซี่ยะให้ ทั้งนี้ จะมีการมอบเหรียญปีเซี่ยะ จำนวน 3,000 เหรียญให้กับประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิปอ-เด็กตั้งถนนเจ้าคำรพ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รวบรวมการพัฒนาลังคมฯ เป็นประธาน

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปรับเหรียญปีเซี่ยะได้ ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดเตรียมเหรียญไว้ โดยขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิดซึ่งระบุวันเกิดประกาได้แก่ พ.ศ.2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548 สอดของติดแสตมป์ 5 บาท จำนวนถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ถนนสามัคคี ซอยสามัคคี 58 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2560 รายละเอียดการขอเหรียญปีเซี่ยะ เปิดดูได้ที่ www.ddd.or.th

อนึ่ง การจัดเหรียญปีเซี่ยะแจกเพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ทางวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งน่ยยี่) ปลุกเสกให้ ทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกจ่ายหรือให้เข้าแต่ประการใด ผู้อยากได้เหรียญปีเซี่ยะ ขอให้ติดต่อที่มูลนิธิเมาไม่ขับเพียงแห่งเดียว.

หัวใจปลอดภัย